



# โรงพยาบาลพาน PHAN Hospital

## รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ในไตรมาสที่ ๔ ( ตุลาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕ )

โรงพยาบาลพาน ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด และมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และกรอบแนวทางมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตรับหรือให้สินบนโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลพาน

ในการนี้จึงขอรายงานสรุปผล ประกาศการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามประมาณของโรงพยาบาลพาน และตามกรอบแนวทางมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังต่อไปนี้

#	มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดชอบละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	บุคลากร โรงพยาบาลพาน	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากร / ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๓	มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ	บุคลากร โรงพยาบาลพาน	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๔	มาตรการการรับเงินประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	บุคลากร โรงพยาบาลพาน	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนเรื่องเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๕	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคคล	บุคลากร โรงพยาบาลพาน	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๖	มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นเพิ่มเติม	บุคลากร โรงพยาบาลพาน	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๗	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	บุคลากร โรงพยาบาลพาน	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕